

Số: 97/ĐA-UBND

Liên Minh, ngày 5 tháng 5 năm 2022

ĐỀ ÁN

**Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 25/11/2021
của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo
xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ,
góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”**

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. Sự cần thiết xây dựng Đề án

Căn cứ Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 02/11/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Du lịch và Gia đình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”; Đề án số 169/ĐA-UBND - VH ngày 02/02/2010 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII; Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển".

Nhận thức rõ về vị trí, vai trò của văn hóa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, UBND xã Liên Minh đã tập trung chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đã đem lại kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực văn hoá được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ xã đến các thôn đã có chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng và từng bước được nâng lên rõ rệt.

Để lãnh đạo, chỉ đạo phát huy giá trị văn hóa, con người xã Liên Minh phát triển, đạt kết quả cao, BCH Đảng bộ xã Liên Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ban hành Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ xã Liên Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 13/5/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Liên Minh tập trung các nội dung trọng tâm “ ...Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ cơ sở, đẩy mạnh và phát triển kinh tế bền vững gắn với phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường. Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng xã nhà phát triển toàn diện, bền vững. Phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.”

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 06 - NQ/HU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp

hành Đảng bộ huyện, Ủy ban nhân dân xã Liên Minh đã ban hành Đề án với mục tiêu: Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại Nghị quyết đã chỉ ra, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyên môn cụ thể để thực hiện phương hướng chung và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính mà Nghị quyết đề ra đến năm 2025.

II. Căn cứ pháp lý

- Nghị quyết 33- NQ/TW, ngày 16/7/1998 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

- Kết luận 76- KL/TW ngày 04/6/2020, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

- Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2020- 2025;

- Nghị quyết số 06 - NQ/HU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXX về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Phần II

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI XÃ LIÊN MINH

I.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở địa phương và các khu dân cư được triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.

Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" các cấp đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân trong việc giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh. Đã kết hợp tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phối hợp với phong trào nêu gương “Người tốt, việc tốt” đã tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, trong cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được Đảng ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể của địa phương quan tâm hưởng ứng và thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đã tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất, tăng cường đoàn kết, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân”, lấy đoàn kết để tạo sức mạnh làm yếu tố để khơi dậy và phát huy vai trò của mọi tổ chức, cá nhân, lấy việc thực hiện dân chủ và công khai ở cộng đồng dân cư làm phương châm động lực phát triển. **Kết quả, từ năm 2020 đến năm 2021, MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất được 906m², vận động tháo dỡ hàng rào được 643m, trong đó ngày công 1.420, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới; khu dân cư NTM kiểu mẫu.** Đến nay, toàn xã có 4/4 thôn văn hóa đạt tỷ lệ 100% ; Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ gia đình Văn hóa đạt 96,3% ; xã đạt xã Nông thôn mới

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc cưới đa số đám cưới đã được nhân dân tổ chức theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, văn minh và phù hợp với truyền thống của dân tộc, việc đăng ký và trao giấy đăng ký kết hôn tổ chức theo đúng luật. Hầu hết các đám cưới hiện nay chỉ tổ chức trong 01 ngày (trước kia từ 2-3 ngày) hạn chế nhiều thủ tục rườm rà. Việc tang các thôn đều thành lập Ban tổ chức tang lễ để tổ chức việc tang nhanh, gọn, trang trọng, đúng quy định và phù hợp với phong tục ở địa phương, do đó đã hạn chế được một số hủ tục lạc hậu như: rải vàng mã, tiền trên đường đưa tang; việc cúng 49 ngày, 100 ngày được tổ chức gọn nhẹ trong nội bộ gia đình và dòng tộc.

2. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, thông tin - tuyên truyền

Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin - tuyên truyền ở cơ sở và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đã huy động được hàng tỷ đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân, để từng bước nâng cấp, xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao, thông tin - tuyên truyền ở cơ sở, tạo điều kiện từng bước nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Đến nay, cơ sở vật chất văn hóa của xã: có 01 nhà văn hóa xã đạt chuẩn, sân vận động, cơ sở hoạt động một số môn thể thao đơn giản, nhiều điểm vui chơi giải trí người cao tuổi và trẻ em đạt chuẩn đáp ứng phục vụ các nhu cầu sinh hoạt, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giải trí gắn với các khu dân cư.

Hệ thống đài truyền thanh xã đến các thôn (xóm) hoạt động khá tốt, tổng toàn xã có 15 cụm thu với 30 loa, 01 cụm thu của đài huyện; 4/4 TDP có nhà văn hóa, sân thể thao đơn giản. Hệ thống bàn, ghế đầy đủ, hệ thống loa máy và hệ thống phát thanh ngoài trời của thôn đầy đủ. 4/4 thôn có tủ sách với 100 - 150 đầu sách/tủ, 4/4 thôn có niêm yết đầy đủ các nội dung quy định về bộ tiêu chí Nông thôn mới; Khu dân cư mẫu; các tiêu chí xây dựng Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và công khai hương ước, nội quy hoạt động thôn (xóm).

3. Thực trạng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa

Trong những năm qua Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đầu tư, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Hiện tại, xã có 01 di tích được xếp hạng di tích cấp Quốc gia – di tích đền Liên Minh. Lễ hội đền thờ Thánh Mẫu (trước năm 1948 ở tại thôn Yên Mỹ, nay là đền Liên Minh) được tổ chức vào ngày 22 tháng 6; lễ cầu yên (15 tháng 5) lễ hội rước thần rước sắc (tổ chức vào tháng 6 âm lịch hàng năm). Đến nay, địa phương đang triển khai vận động các nguồn xã hội hóa và sự ủng hộ, quan tâm của các cấp, các ngành trong việc trùng tu, tôn tạo lại di tích. Trên địa bàn xã hiện tại có: 22 dòng họ như: dòng họ Nguyễn; họ Phạm; Họ Đặng; họ Trần; họ Lưu; họ Đoàn...; các dòng họ luôn quan tâm và giáo dục con cháu về đạo đức, giá trị truyền thống gia đình, quê hương. Các di tích lịch sử gắn liền với lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của địa phương và dân tộc;

4. Về phát huy nhân tố con người xã Liên Minh

Liên Minh là một xã ngoài đê, nằm bên dòng sông La; hàng năm sống chung với thiên tai lũ lụt. Nhưng con người nơi đây luôn chịu thương, chịu khó; cần cù sáng tạo, người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp; tiểu thương; ở Liên Minh có 2/4 thôn là giáo toàn tông; xã có 1 xứ đạo Thiên chúa gọi là xứ Thọ Ninh; và 2 giáo họ Thọ Ninh và Yên Phú. Qua nhiều thế hệ, nhiều người đi tu, học làm linh mục, đến nay, làng Thọ Ninh có trên 116 người làm linh mục, hơn 60 người là nữ tu; trong đó có nhiều linh mục có tiếng tham gia hoạt động phục vụ phòng trào cách mạng và các hoạt động xã hội như: linh mục Đậu Quang Lĩnh tham gia chống pháp và bị đi đày ở Công Đảo; linh mục Vương Đình Ái làm đại biểu Quốc hội khóa X; Linh mục Vương Đình Bích là ủy viên của Ủy ban đoàn kết người công giáo Việt Nam. Đến nay có rất nhiều linh mục sinh sống ở trong và ngoài nước luôn ủng hộ các phòng trào, đầu tư cơ sở vật chất, công tác khuyến học....lịch sử địa phương cũng có nhiều nhà Nho nổi tiếng, làm nghề dạy học ở làng Yên Mỹ có thầy Trần Nguyên Viên; Nguyễn Thúc; Trần Lạng.... làng Yên Phú có thầy Trần Thụy, Trần Hào, Đậu Phúc....Làng Thọ Tường có các thầy Nguyễn Mạnh Tôn, Trần Mạnh Thi, Nguyễn Khắc Tính, Phạm Bôn; Đặng Bá; Nguyễn Khắc Nhim...làng Thọ Ninh có cụ Giáo

Thông...Thời Nho học có nhiều người đỗ đạt cao. Phát huy truyền thống hiếu học, học giỏi, có nhiều người đỗ đạt thành danh, là nguồn nhân lực con người đáp ứng phục vụ, công **hiển phát triển quê hương đất nước**.

Chính những giá trị con người này được lưu truyền và xây dựng, phát huy đến nay đã sáng tạo nên nhiều thành tựu và các giá trị văn hóa, đã góp phần, công hiến xây dựng và phát triển đất nước trên tất cả các lĩnh vực.

Trên cơ sở kế thừa, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha ông xã Liên Minh với tinh thần tự hào dân tộc, cần cù, hiếu học, kiên cường, bền bỉ, đề cao tính kỷ luật, tính cộng đồng trong cuộc sống và trong lao động; giàu tình yêu quê hương, đất nước; dám nghĩ, dám làm, sáng tạo và thích ứng nhanh với cái mới, có khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

5. Nguồn lực phát triển văn hóa, con người xã Liên Minh

Là địa phương có nhiều nghề truyền thống nổi tiếng như: nghề làm bánh đa; nghề làm thuốc bắc gia truyền; nghề làm tre đan thủ công...

Về văn hóa văn nghệ hiện tại ở xã có 01 CLB dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh, 4 CLB văn hóa - văn nghệ, 2 Câu lạc bộ TDTT tổng hợp, thu hút gần 800 lượt người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 61,3 %.

Về công tác giáo dục và đào tạo. Kết quả, năm học 2020 - 2021 toàn xã có số lượng đạt, 12 em học sinh giỏi tỉnh, 43 em học sinh giỏi huyện, 05 giáo viên giỏi huyện; 1 giáo viên trẻ tiêu biểu giỏi tỉnh, 16 em đậu đại học. Đây là nguồn nhân lực dồi dào, phong phú để xây dựng và phát triển giáo dục xã nhà trong tương lai.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

- Phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa triển khai còn thiếu chiều sâu; các danh hiệu văn hóa được xét, công nhận tại một số thôn còn có biểu hiện lơ là, không mặn mà, làm cho qua chuyện. Các phong trào diễn ra chỉ mang tính đối phó và chỉ dừng lại ở mỗi cán bộ đảng viên, các cán bộ ở các chi hội, chi đoàn.

- Công tác bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử văn hóa gặp nhiều khó khăn. Việc tôn tạo, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch, dịch vụ chưa hiệu quả.

- Tác động của mặt trái cơ chế thị trường có ảnh hưởng đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ và nhân dân, lối sống thực dụng, còn xem nhẹ, thờ ơ với phong trào khi tham gia.

III. NGUYÊN NHÂN

1. Nguyên nhân khách quan:

- Mặt trái của cơ chế thị trường ảnh hưởng đến nhiều vấn đề của đời sống văn hóa, tinh thần, lao động sản xuất, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, đặc biệt trên Internet và các trang mạng xã hội làm cho công tác lãnh đạo, quản lý về văn hóa gặp nhiều khó khăn.

2. Nguyên nhân chủ quan:

- Một số bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa thực sự coi trọng giá trị văn hóa một cách toàn diện, chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền.

- Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hoá có mặt còn bất cập, chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn đề ra.

Phần III

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Cụ thể hoá nhiệm vụ của Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ nói chung, xã Liên Minh nói riêng góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, trước hết tập trung thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã Liên Minh nhiệm kỳ 2020-2025, gắn kết chặt chẽ giữa phong trào TĐĐKXDĐSVH với xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp phải xác định phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, là nền tảng tinh thần và là mục tiêu, động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Chú trọng, ưu tiên nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người Đức Thọ có trọng tâm, trọng điểm trong các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của địa phương, đơn vị.

II. THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Về thực hiện mục tiêu chung của Nghị quyết

Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là nguồn lực để phát triển kinh tế, là sức mạnh nội sinh quan trọng để góp phần xây dựng quê hương xã Liên Minh ngày càng phát triển, phù hợp với tiến trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng

viên và toàn thể nhân dân để từng bước xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể.

2. Về thực hiện các mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết

- Đẩy mạnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đưa các chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá vào Nghị quyết của cấp uỷ, HĐND, Kế hoạch của các cấp chính quyền, các ngành Đoàn thể để chỉ đạo thực hiện. Cùng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Ban chỉ đạo. Tập trung sự chỉ đạo của cấp uỷ - chính quyền sự phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", chỉ đạo chặt chẽ và nâng cao chất lượng của việc bình xét các danh hiệu văn hóa hàng năm, đến năm 2025: tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95 % ; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt trên 100%; tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 100%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt trên 50%, trong đó gia đình văn hóa 3 năm liền 85%

- 100% thôn thực hiện tốt quy định việc cưới, việc tang, lễ hội.

- 100% thôn có hương ước, quy ước được phê chuẩn và thực hiện có hiệu quả quy định hương ước, quy ước.

- Duy trì và phát huy hiệu quả các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ tổng hợp, câu lạc bộ thể dục thể thao ở xã, tiếp tục xây dựng đảm bảo 4/4 thôn có câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả.

- Đầu tư hoàn thiện về cơ bản hệ thống các thiết chế văn hoá, thể thao từ xã đến các thôn; xây dựng, nâng cấp một số thiết chế văn hoá, thể thao như: điểm khu vui chơi, giải trí, thư viện, phòng truyền thống. Nâng cấp, tôn tạo di tích quốc gia đền Liên Minh. Thực hiện lộ trình xây dựng 2 điểm vui chơi giải trí đảm bảo theo quy định tại 2 thôn Thọ Tường và Yên Mỹ. Phấn đấu năm 2022 xã Liên Minh đạt xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2022 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

- Từng bước nâng cấp hệ thống truyền thanh từ xã đến các thôn, phấn đấu đến năm 2022 - 2023 nâng cấp, thay thế thống truyền thanh ứng dụng công nghệ đưa vào sử dụng hiệu quả, thường xuyên nâng cấp cụm loa và phát huy tác dụng có hiệu quả.

- Xây dựng hình ảnh con người xã Liên Minh phát triển toàn diện có hiểu biết, trí tuệ, văn hóa, tích cực củng cố và phát triển nền văn hóa đọc để tạo động lực thúc đẩy sự hình thành con người mới. Xây dựng kế hoạch và phấn đấu hình thành 01 mô hình Ngôi nhà trí tuệ tại thôn.

- Xây dựng xã hội học tập, nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức, giáo dục

nhân cách, đạo đức, lối sống. Tăng cường biểu dương các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực làm tha hóa con người, xuống cấp về đạo đức, lối sống, ảnh hưởng xấu đến việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người xã.

Chỉ tiêu phân đầu từng năm cụ thể:

TT	Chỉ tiêu phân đầu	Năm thực hiện				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Hộ gia đình văn hóa	96,3%	96,5%	97%	97,2%	97,6%
2	Hộ gia đình thể thao	40,1%	40,8%	45%	48%	50,2%
3	Thôn văn hóa	100%	100%	100%	100%	100%
4	Nhà văn hóa xã đạt chuẩn	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nhà văn hóa thôn đạt chuẩn	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tỷ lệ thôn có khu thể thao đạt chuẩn	100%	100%	100%	100%	100%
7	Số người rèn luyện TDTT thường xuyên	60%	61,3%	62%	63%	64%
8	Di tích lịch sử văn hóa đề nghị xếp hạng được nâng cấp, tu bổ, tôn tạo	1	1	1	1	1
9	Hệ thống truyền thanh thông minh (Trạm truyền thanh ứng dụng CNTT viễn thông)	0	1	0	0	0

3. Về cơ chế, chính sách

Tăng tỷ lệ đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước cho lĩnh vực văn hóa để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển văn hóa trong tình hình mới.

3.1. Về nguồn ngân sách đầu tư cho công tác quản lý nhà nước và hoạt động sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình (biểu 1):

Phân đầu phân bổ chi ngân sách giai đoạn 2021 - 2025: 920 triệu đồng. Trong đó: Chi cho công tác quản lý nhà nước về văn hóa: 480 triệu đồng; Chi cho hoạt động sự nghiệp về văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình: 420 triệu đồng;

3.2. Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao từ huyện đến cơ sở (biểu số 2):

- Phân bổ kinh phí lập kế hoạch đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí xã (2 khu): 300 triệu đồng;

- Phân bổ ngân sách xây dựng hệ thống truyền thanh thông minh: 100 triệu đồng.

- Hỗ trợ xây dựng mới Ngôi nhà trí tuệ: 10.000.000 đồng.

- Hỗ trợ bổ sung các thiết chế nhà văn hóa, khu thể thao thôn: 10 triệu đồng

3.3. Chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể (biểu số 3):

- Hỗ trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo, tu bổ các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng 50.000.000đồng/1 di tích;

3.4 Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch và tuyên truyền quảng bá, giới thiệu phát triển du lịch xã (biểu số 4)

3.4. Chính sách hỗ trợ cho công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình (biểu số 5).

- Hỗ trợ cho việc nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình: 1.000.000đ/1 mô hình.

4. Kinh phí thực hiện

a. Tổng nguồn kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025: 2.961.000 đồng;

b. Nguồn kinh phí phân kỳ hàng năm:

- Năm 2021: 240.000.000 đồng

- Năm 2022: 1.739.000 đồng

- Năm 2023: 299.000.000 đồng

- Năm 2024: 329.000.000 đồng

- Năm 2025: 354.000.000 đồng

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

III. Giải pháp thực hiện.

- Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với lĩnh vực văn hoá, con người nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng và phát triển văn hóa, con người, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của xã. Xây dựng tốt kế hoạch phát triển sự nghiệp hàng năm để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, kịp thời triển khai, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa lĩnh vực văn hóa để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tham gia đầu tư hoạt động

- Có các cơ chế chính sách cho việc xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, xây dựng và phát triển nguồn lực con người.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho huyện. Tập trung thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục chất lượng cao. củng cố cơ sở vật chất trường lớp, Tăng cường hợp tác, đa dạng hóa các loại hình đào tạo.

- Tăng cường công tác phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể từ xã đến cơ sở để thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Phần IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn hóa, Văn phòng:

Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan để xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể cho từng năm và giai đoạn để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án có hiệu quả. Tổ chức tuyên truyền sâu, rộng và thường xuyên về mục tiêu, nhiệm vụ, các nội dung của Nghị quyết và Đề án này và những kết quả đạt được hàng năm.

Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Đề án đề bổ sung, điều chỉnh cũng như đề ra các giải pháp đồng bộ đảm bảo thực hiện Đề án phù hợp với thực tiễn địa phương; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo với Ủy ban nhân dân xã.

2. Tài chính - Kế toán

Chủ trì, phối hợp với Văn hóa - Văn phòng tham mưu với Ủy ban nhân dân xã phân bổ ngân sách, các cơ chế chính sách phát triển văn hóa, con người xã Liên Minh.

3. UB.MTTQ và các ban, ngành, tổ chức đoàn thể xã.

Trên cơ sở Đề án, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên tham gia tích cực việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người của xã.

4. Các đơn vị thôn

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với phát triển văn hóa, con người xã Liên Minh; tầm quan trọng của phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phù hợp với điều kiện của địa phương. huy động các nguồn lực tại địa phương để thực hiện Đề án.

Trên đây là Đề án thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển” của xã Liên Minh .

**T.M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hoạt

BIỂU SỐ 1
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO, DU LỊCH, GIA ĐÌNH

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày của UBND xã Liên Minh).

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Nguồn kinh phí		Phân kỳ đầu tư giai đoạn 2021- 2025				
		Tổng số	Đầu tư NSNN	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
		920		160	280	130	160	190
1	Ngân sách cho công tác quản lý nhà nước về văn hóa - thông tin (chi thường xuyên; Phong trào TĐĐKXDĐSVH và công tác gia đình; Ứng dụng CNTT...)	480	100%	80	140	70	90	100
-	<i>Kinh phí thường xuyên</i>	200		40	50	30	40	40
-	<i>Phong trào TĐĐKXDĐSVH</i>	50		10	10	10	10	10
-	<i>Ứng dụng CNTT, chính quyền số</i>	110		10	30	20	20	30
-	<i>Di tích, gia đình</i>	120		20	50	10	20	20
3	Ngân sách chi cho hoạt động sự nghiệp	440	100%	80	140	60	70	90
-	<i>Kinh phí sự nghiệp phát thanh- truyền hình</i>	250		30	110	30	40	40
-	<i>Tổ chức các hoạt động tuyên truyền; các hoạt động, các giải Văn hóa, Thể thao</i>	190		50	30	30	30	50

BIỂU SỐ 2
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO CẤP XÃ VÀ THÔN
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày của UBND xã Liên Minh)

- Phân bổ kinh phí lập kế hoạch đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí xã (2 khu): 300 triệu

đồng;

- Phân bổ ngân sách xây dựng hệ thống truyền thanh thông minh thị trấn: 100 triệu đồng.
- Hỗ trợ xây dựng mới Ngôi nhà trí tuệ: 100.000.000 đồng.
- Hỗ trợ bổ sung các thiết chế nhà văn hóa, khu thể thao thôn: 50 triệu đồng

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Nguồn kinh phí		Phân kỳ đầu tư giai đoạn 2021- 2025				
		Tổng số	Hỗ trợ NSNN	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
		1140	470	70	790	95	95	90
I	Cấp xã	890	370	70	610	70	70	70
1	Kinh phí lập Kế hoạch đầu tư Xây dựng khu vui chơi giải trí xã	250	150	0	250	0	0	0
2	xây dựng Hệ thống truyền thanh thông minh xã	370	200	30	250	30	30	30
3	Kinh phí nâng cấp hệ thống pano; apphich tuyên truyền	270	20	40	110	40	40	40
II	Thôn	250	100		180	25	25	20
1	Hỗ trợ xây dựng mới ngôi nhà trí tuệ	70	50		60	5	5	0
2	Hỗ trợ nâng cấp Hệ thống truyền thanh các thôn	40		0	10	10	10	10
3	Hỗ trợ xây dựng khu vui chơi giải trí cho người cao tuổi và trẻ em	100	50	0	100			
4	Hỗ trợ nâng cấp khu thể thao các thôn	40			10	10	10	10

BIỂU SỐ 3
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC LOẠI HÌNH VĂN HÓA VẬT THỂ VÀ PHI VẬT THỂ
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày của UBND xã Liên Minh

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Nguồn kinh phí		Phân kỳ đầu tư giai đoạn 2021- 2025				
		Tổng số	Hỗ trợ Đầu tư NSNN	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
		720	605	10	605	35	35	35
I	Loại hình văn hóa vật thể	690	600		600	30	30	30
1	Hỗ trợ kinh phí Trưng tu, tôn tạo các di tích văn hóa đã xếp hạng xuống cấp	690	600	0	600	30	30	30
II	Loại hình văn hóa phi vật thể	30	10	10	5	5	5	5
1	Hỗ trợ kinh phí hoạt động câu lạc bộ dân ca ví dặm có hoạt động hiệu quả	30	5	10	5	5	5	5

BIỂU SỐ 4
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG DU LỊCH VÀ TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ, GIỚI THIỆU
PHÁT TRIỂN DU LỊCH XÃ LIÊN MINH

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày của UBND xã Liên Minh

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Nguồn kinh phí		Phân kỳ đầu tư giai đoạn 2021- 2025				
		Tổng số	Hỗ trợ Đầu tư NSNN	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
		165			60	35	35	35
I	Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng	90			30	20	20	20
1	Hỗ trợ kinh phí xây dựng nâng cấp các trang web địa phương	50			20	10	10	10
2	Hỗ trợ kinh phí phát hành sách, in ấn tài liệu	40			10	10	10	10
II	Hỗ trợ đầu tư tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu du lịch	75			30	15	15	15
2	Xây dựng các phóng sự, tin bài quảng bá về du lịch, văn hóa, hình ảnh con người xã	25			10	5	5	5
3	Xây dựng lắp đặt các biển quảng cáo, biển chỉ dẫn vào các điểm du lịch	50			20	10	10	10

BIỂU SỐ 6
HỖ TRỢ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày của UBND xã Liên Minh

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Nguồn kinh phí		Phân kỳ đầu tư giai đoạn 2021- 2025				
		Tổng số	Hỗ trợ Đầu tư NSNN	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
		16			4	4	4	4
1	Hỗ trợ mô hình phòng chống bạo lực gia đình							
-	Mô hình xây dựng mới: 1 tr/1 mô hình	16			4	4	4	4